



Chính sách chống xung đột khoáng sản

Chính sách chống xung đột khoáng sản

Các công ty liên quan của Tập đoàn Merry (gọi tắt là "Merry") cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thực hiện mua sắm có trách nhiệm và yêu cầu các nhà cung cấp áp dụng các nhà máy luyện kim được chứng nhận bởi Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm (RMI). Nhà máy tuân thủ thông số kỹ thuật về Khoáng chất xung đột (Khoáng sản xung đột), thực hiện trách nhiệm của công ty trong việc bảo vệ nhân quyền, quản lý kế hoạch thẩm định khoáng sản xung đột của nhà cung cấp, cải thiện tính minh bạch thông tin của nhà cung cấp và đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định và yêu cầu của khách hàng.

Cam kết của Merry

1. Không mua các khoáng sản kim loại quý hiếm như vàng (Au), thiếc (Tin), tantalum (Ta), vonfram (W), coban (Co) và mica được sản xuất từ Cộng hòa Congo và các nước lân cận.

2. Truy tìm nguồn vàng (Au), tantalum (Ta), thiếc (Sn) và vonfram (W) có trong các sản phẩm đồng thời điều tra theo hướng dẫn của OECD để tránh tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm xung đột vũ trang.

3. Các nhà cung cấp phải sử dụng đầy đủ các lò luyện kim đã được RMI (Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm) phê duyệt, đồng thời tiến hành xác minh định kỳ

4. Yêu cầu các nhà cung cấp tiến hành thẩm định và quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn OECD DDG, truyền đạt chính sách này tới chuỗi cung ứng thượng nguồn của họ và cùng tuân thủ chính sách khoáng sản xung đột

Chính sách này sẽ có hiệu lực sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và áp dụng tương tự khi chính sách được sửa đổi.

Khi chính sách này được trình lên hội đồng quản trị để thảo luận, ý kiến của từng giám đốc độc lập phải được xem xét đầy đủ, những phản đối hoặc bảo lưu của họ phải được ghi vào biên bản cuộc họp hội đồng quản trị. Trường hợp Giám đốc độc lập không thể trực tiếp tham dự Hội đồng quản trị để bày tỏ ý kiến phản đối hoặc bảo lưu của mình thì phải có ý kiến bằng văn bản trước và ghi vào biên bản của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Chính sách này được đặt ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Trung Hoa Dân Quốc, và phạm vi của chính sách bao gồm Merry và các cơ sở hoạt động khác nhau